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 ในเดือนกรกฎาคม 2562 ท่ีผ่านมา ส านักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือสนบัสนุนการจดัท าข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป รายละเอียด ดงันี ้

วันที่  กิจกรรม 

4 กรกฎาคม 2562 
สนบัสนนุการประชมุกลุม่ยอ่ยค าอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ ครัง้ท่ี 1/2562 
และการควบคมุการน าเคล่ือนท่ีไม้บนท่ีดินเอกชน ครัง้ท่ี 4/2562 อา่นตอ่ 

8-10 กรกฏาคม 2562 จดัการประชมุทางเทคนิคร่วมกบัสถาบนัป่าไม้ยโุรป ครัง้ท่ี 2/2562 อา่นตอ่ 

 การด าเนินการตามกิจกรรมตา่ง  ๆดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินการจดัท าข้อตกลง
เป็นหุ้นด้วยความสมคัรใจในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป ดงันี  ้

ประเด็นส าคัญ ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ ได้ 

ค าอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ 
 

EFI ได้ตอบประเด็นข้อค าถามจากฝ่ายไทยในประเด็นต่างๆ  เช่น การใช้
ค าศพัท์ บทบาทและสมาชิกของ JIC และขอบเขตการด าเนินงาน IMM  
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ร่างเอกสารนัน้มีความพร้อมสมบูรณ์และจะจดัส่งให้ 
แก่ฝ่าย EU ตอ่ไป 

การควบคมุการน าเคล่ือนท่ีไม้ 
บนท่ีดินเอกชน 

ได้หารือเ ก่ียวกับร่างเอกสารในประเด็นต่างๆ ซึ่งประเด็นเ ร่ือง
กฎระเบียบภายใต้มาตรา 18/1-18/3 ยงัคงไมมี่ความชดัเจน อีกทัง้ยงัมี
มตวิา่ EFI จะเป็นผู้ชว่ยปรับแก้เอกสารให้เป็นไปในทิศทางของโรงเล่ือย
และสง่ให้แก่ฝ่ายไทยภายในต้นเดือนสิงหาคม 2562 

การควบคมุการน าเข้าไม้ 

ได้มีการหารือถึงข้อค้นพบทัง้ 5 กลุ่มจากการทดสอบภาคสนาม โดย EFI  
ได้เน้นย า้ถึงประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมลู การประเมิน การลดความเส่ียง 
และการก าหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบตัิ รวมทัง้ให้มีการท าการศกึษาถึงระบบ
การค้าขายและแนวโน้มของการค้า 

ระบบประกนัความถกูต้อง 
ตามกฎหมายของไม้ไทย 

EFI ได้ให้ข้อคิดเห็นตอ่ร่างเอกสารในประเด็นตา่ง  ๆรวมถึงจะต้องมีการหารือ
และเพิ่มเติมข้อมูลเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐอีกด้วย 
ทัง้นี ้EFI จะส่งข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารดงักล่าวให้แก่ฝ่ายไทยในช่วงปลาย
เดือนกรกฎาคม 2562 ตอ่ไป 

http://tefso.org/th/2019/07/04/เร่งหารือเอกสารประกอบภ/
http://tefso.org/th/2019/07/10/กรมป่าไม้นำทีมคณะทำงาน/
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การควบคมุการน าเคล่ือนท่ีไม้ 

ได้มีการหารือและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นตา่งๆ ตอ่ร่างเอกสาร แตย่งัมี
ประเด็นเร่ืองการสะท้อนถึงระบบในเอกสารพืน้ท่ีและกระบวนการใน
การส าแดงตนเองท่ีจะยงัต้องมีการหารือต่อไป อย่างไรก็ดี EFI จะส่ง
ข้อคดิเห็นให้แก่ฝ่ายไทยในชว่งปลายเดือนกรกฎาคมนี ้

การเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณะ 
ฝ่ายไทยได้มีการน าเสนอถึงการจัดท าร่างเอกสารในเบือ้งต้น โดยร่าง
ดงักล่าวยงัคงต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนน าส่งเข้าหารือในการประชุม 
JEM ตอ่ไป  

เง่ือนไขในการปลอ่ยสินค้าท่ีมี
ใบอนญุาตเฟล็กทีของประเทศไทย

เข้าสูส่หภาพยโุรป 

ได้มีการสอบถามและหารือถึงประเด็นสงสยัตา่งๆ ตอ่ร่างเอกสารท่ี EFI 
ได้มีการจัดส่งให้แก่ฝ่ายไทย อย่างไรก็ดี ร่างเอกสารมีความพร้อม 
และจะจดัสง่ให้แก่ EU เพ่ือหารือตอ่ไป 

 


